

**สรุปผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อน นโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สำนักฯ ดำเนินภารกิจได้อย่างราบรื่น ตรงตามเป้าหมาย บุคลากรจึงต้องมีความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม อีกทั้งต้องมีคุณภาพ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของสำนักฯ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นประเด็นความรู้ที่บุคลากรภายในสำนักฯ ต้องการพัฒนา และการแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้มีทักษะที่สามารถนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บุคลากรสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรด้านต่างๆเช่น การทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ และมีความใส่ใจในคุณภาพการปฏิบัติงาน

๒. ให้มีการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน ในการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นเป็นคุณลักษณะโดยมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

๓. เพื่อให้บุคลากรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน และความต้องการของตนเอง

ผลการดำเนินงาน

รายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ระยะเวลา/ สถานที่
๑	นายภาณุวัฒน์ กิจอินทรีย์ นางสาววรรัตน์ ไสวรณ์	นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบ โมชันกราฟฟิก”	๒๐ - ๒๒ พ.ย. ๖๒
๒	นายภาณุวัฒน์ กิจอินทรีย์ นายคมสัน แสนศรี	นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข	หลักสูตรการสร้างสรรค์ Infographics เพื่องาน สิ่งแวดล้อม	๒๖ - ๒๙ พ.ย. ๖๒ ณ กองพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ระยะเวลา/ สถานที่
๓	นางวรรภา บุญคลัง นางสาวทิพย์สุดา หาญอาสา	เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน นักวิชาการสาธารณสุข	ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและการคลัง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑๑ – ๑๓ มี.ค. ๖๓ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
๔	นางสาวชไมพร เป็นสุข นางสาวสัจจมาน ตรันเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	พัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Our Skills Our Future : OSOF V (กรมอนามัย) รุ่นที่ ๕	ก.ค. – ส.ค. ๖๓
๕	นางสาวปาณิสรา ศรีดีโรมนต์ นางสาววรภรณ์ หล้ามะโน นางสาวนวิรัตน์ อภิชัยนันท์ นางสาวชญาณิช มีล่อง	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ นักวิทยาศาสตร์	ร่วมสัมมนาออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร ๑. ธรรมชาติบำบัดในสถานการณ์การระบาดใหญ่ ๒. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และการจัดการของเสียทางการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโรค	๑๘ - ๒๒ มี.ย. ๖๓ ออนไลน์
๖	นางสาวทิพย์สุดา หาญอาสา นางสาวศรีธัญญา เหล็กแจ้	นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการการเงินและบัญชี	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)	๑ – ๓ ก.ค. ๖๓ ณ โรงแรมอโศก โคซี่ บีชพรีอิม รี สอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๗	นางอุทัยวรรณ บุตรแพ นางสาวธนิษฐา หอมสุวรรณ นางสาว ภัสราภรณ์ รักษาแก้ว นางสาวเกศกนก หอดขุนทด นางสาวอรัญญา ดวงบุ	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ	อบรมพัฒนาศักยภาพฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตามกฎหมายที่กรมอนามัยรับผิดชอบ เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและเทคนิคการนำเสนอข้อมูลประกอบการเสนอกฎหมายและการบริหารองค์ประชุม	๑ – ๒ ก.ค. ๖๓ ณ โรงแรมไมด้า ไฮเทล งามวงศ์ วาน กรุงเทพฯ
๘	นางสาวจันทร์จิรา ตรีสิทธิมากุล นายวณนัท บากี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเรียนรู้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	๒๒ – ๒๔ ก.ค. ๖๓ ณ ห้อง KERNEL ตึก Data Center

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	ระยะเวลา/ สถานที่
๙	นางสาวพรนิกาญจน วังกุ่ม นางสาวอุไรพร ถินสถิตย์ นางสาวศิริลักษณ์ กลิ่นมาลี นายคมสัน แสนศรี นางสาววรรัตน์ โสวรรณี นางสาวทิพย์สุดา หาญอาสา	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ	ข้าราชการใหม่ก้าวไกล กรมอนามัยก้าวหน้า	๒๒ – ๒๔ ก.ค. ๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
๑๐	นางสาวธัญปณี ชูเชิด นางสาววรรัตน์ โสวรรณี นางสาวทิพย์สุดา หาญอาสา นางสาวศิริลักษณ์ กลิ่นมาลี นางสาวเกศกนก หอดขุนทด นางสาวอรัญญา ดวงบุญ นายวนนท์ บากี นางสาวจันทร์จิรา ตรีสีทธิมากุล นางสาวชญาณิช มีล่อง	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเทศสัมพันธ์	การใช้งานระบบประชุม ทางไกลออนไลน์ (Video Conference) กรมอนามัย	๑๐ - ๑๑ ส.ค. ๖๓ ห้องประชุมกอง แผน กรมอนามัย
๑๑	นายภาณุวัฒน์ กิจอินทรีย์	นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ	อบรมหลักสูตรการตัดต่อ วิดีโอด้วย Adobe Premiere Pro	๒๘ ส.ค. ๖๓ ห้องประชุมกอง แผน กรมอนามัย
๑๒	นางสาวจันทร์จิรา ตรีสีทธิมากุล นายวนนท์ บากี นางชุติมา แก้วช่วย นายภาณุวัฒน์ กิจอินทรีย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ	การบริหารจัดการเว็บไซต์ หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย	๙ ก.ย. ๖๓ ณ ห้อง KERNEL (ฝึกอบรม คอมพิวเตอร์) ตึก Data Center
๑๓	นางสาวจันทร์จิรา ตรีสีทธิมากุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐ (Workshop Data Governance Framework)	๑๖ ก.ย. ๖๓ ห้องประชุมกอง แผน กรมอนามัย

